



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ 155/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านเงินทุนการศึกษา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 (1) จึงแต่งตั้งครูและบุคลากร ดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2566 ทั้ง 5 ประเภท และทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายสันติพงศ์	ชินประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
นายปวิช	เรืองวรชกุล	กรรมการ
นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	กรรมการ
นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการ
นางสาวพนิดา	ยอดรัก	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

2. คณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา

นางสาวพนิดา	ยอดรัก	ประธานกรรมการ
นายศราวุธ	คารมหวาน	รองประธานกรรมการ
นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	กรรมการ
นางสาววิมล	อภิเมธิกุล	กรรมการ
นางอภาภรณ์	อริวัน	กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ	จันทร์ทอง	กรรมการ
นางสาวธีราอร	วงษ์ไกร	กรรมการ

ระดับชั้น	ชื่อครูที่ปรึกษา		ชื่อครูที่ปรึกษา	
ม.1/1	นางสาวรัตยา	ร่างกายดี	-	
ม.1/2	นางสาวพิทิตดา	ปราโมทย์	-	
ม.1/3	นางสาวขวัญวิจิตรดา	ขันทะวงศ์วัฒนา	-	
ม.1/4	นายศราวุธ	รัตนนท์	-	
ม.1/5	นางสาวปาริฉัตร	อะโรคา	นางสาวทิพวรรณ	โล่กิตติธรรกุล
ม.1/6	นางสาวพัชราวัลย์	บุตรพรหม	นางสาวอลิสสา	นามอินทร์
ม.1/7	นายปฏิภาณ	โศรกศรี	นางสาวสุกิตา	โลเกษ

ระดับชั้น	ชื่อครูที่ปรึกษา	ชื่อครูที่ปรึกษา
ม.1/8	นางสาวพรวลี สุขสอาด	-
ม.1/9	นางสาวสีวลี ยืนยาว	นางสาวมณีรัตน์ เชื้อเวียง
ม.1/10	นางสาวอโนชา ไปชีว	นายภาคภูมิ แก้วเย็น
ม.1/11	นางสาวกุลยา บุรพางกูร	นายสุรียา ทร์พย์เฮง
ม.1/12	ว่าที่ ร.ต.หญิงกิงกมล ชูกะวีโรจน์	นายทศพร โอภาโส
ม.1/13	นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ	นางสาวปารณีย์ บัวแก้ว
ม.1/14	นางสาวศรีธญา อร่ามศิริรุจิเวทย์	นางอรอนงค์ ชาญรอบ
ม.2/1	นางสาวเยาวรัตน์า พรธษา	-
ม.2/2	นางสาวชื่นกม คงหอม	นางนวรรตน์ นาคะเสนีย์กุล
ม.2/3	นายนักขตฤกษ์ ภูระหงษ์	-
ม.2/4	นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์	นางสาวอัยนา สระแก้ว
ม.2/5	นายอติวรรตน์ พันธวงศ์	นายสมจิตร แพทย์รัตน์
ม.2/6	นางสาวสุธิต ดำนซ้าย	นายเสถียร บุญมหาสิทธิ
ม.2/7	นางสาวอริสา แซ่มชื่น	นางทัศนีย์ วงค์เขียว
ม.2/8	นายศิริวิษณุ ประยูรวีวัฒน	นายศุภชัย นัคราจารย์
ม.2/9	นางสาวอลิษา ไชยรินทร์	นางสาวมณฑิพย์ เจริญรอด
ม.2/10	นายศิรณัฐ ภูพิเศษศักดิ์	นายพุทธิพงศ์ ฉันทศิริเวทย์
ม.2/11	นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร	นายสุชาติ รัตน์เมธากูร
ม.2/12	นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ	นางอากาศภรณ์ อริวัน
ม.2/13	นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทด	นางสาวสุลาวัลย์ บุริจันทร์
ม.2/14	นางสาวปรัชญา การรักษา	นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤษา
ม.3/1	นางสาวพิภูลทา หงษ์ทอง	-
ม.3/2	นางสาวเกวลี เงินศรีสุข	นางสาวขวัญจิตรดา ชันทะวงค์วัฒนา
ม.3/3	นางสาวสมฤดี จันทะคร	-
ม.3/4	นางสาวจิระภา ชินภักดี	-
ม.3/5	นางสาวกวิณวัฒน์ กาพดิษฐ์	นางสาวศยามล ดีวัลย์
ม.3/6	นางสาวจิราพร เวียงชนก	นางสาววิไลพรรณ คงดี
ม.3/7	นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต	-
ม.3/8	นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง	นางสาวนิภาพรรณ อุดลย์กิตติชัย
ม.3/9	ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพธิดา แซ่หล่อ	นางสาวสุธิตา ศรียางนอก
ม.3/10	นายวรรณม หนูประดิษฐ์	นางสาวณัฐวดี โพธิจักร
ม.3/11	นางสาวเกศินี จันทร์ครบ	นายสาธิต แก้วศรีทัศน์
ม.3/12	นางสาวธนาภา แซ่เล่า	ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง

ระดับชั้น	ชื่อครูที่ปรึกษา		ชื่อครูที่ปรึกษา	
ม.3/13	นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ์	นายจิรัฏฐ์	จิระเดชประไพ
ม.3/14	นางสาวพรทิภา	สมเนตร	นายเกรียงศักดิ์	มะละกา
ม.4/1	นางสาวปิยวรรณ	ทิมัจฉา		-
ม.4/2	นางสาววราลี	สินธูวา		-
ม.4/3	นางสาวอนุสรฯ	สุขสุนทร	นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด
ม.4/4	นางสาวโสภา	สุนนิคม	นางสาวอาทิตย์ยาภรณ์	บทนอก
ม.4/5	นางสาวจันทจุฑา	เกษร		-
ม.4/6	นางสาวนฤมล	รับส่ง	นางสาวศศิตา	อยู่เย็น
ม.4/7	นางสาวกมลลักษณ์	สร้อยเงิน	นายจักรกฤษณ์	ชัยปราโมทย์
ม.4/8	นางสาวญาณิศา	ชาญกิจภรณ์	นายทินกร	พานจันทร์
ม.4/9	นายชินินทร์	บัวแจ้		-
ม.4/10	นายอรรถพล	ยตะโคตร	นางสาวลาวัลย์	คงแก้ว
ม.4/11	นางสาวจิณาพัชญ์	แก้วทอง	นายศราวุธ	คารมหวาน
ม.4/12	นางสาวเมทิตา	ชัยมา	นางสาวประภาศิริ	อุทัยศรี
ม.4/13	นายนิธิภัทร์	สร้อยเชื้อดี	นางพัชนีณี	คงเกิด
ม.5/1	นางสาววิไลวรรณ	เบอร์ดี	นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์
ม.5/2	นางสาวฉัชชา	ปัญญาเมา	นายสิทธิชัย	มาโนชญ์กุล
ม.5/3	นางสาวชिरาภรณ์	สันตวงษ์	นางสาวณิชชา	บุตรสีมาตร
ม.5/4	นางสาวนารีนาถ	โพธิ์เอม	นางสาววิไลวรรณ	รัตนะ
ม.5/5	นางสาวศศิธร	เมืองมูล	นางสาวสมฤดี	เจียรสกุลวงศ์
ม.5/6	นางสาววทันยา	ใจนันทา	นางสาวอรรษยา	ณรงค์ชัย
ม.5/7	นางสาวณัฐชยา	ทองแดง		-
ม.5/8	นางสาวปรารถนา	รุ่งเรือง	นางนลินพร	สมสมัย
ม.5/9	นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	นางสาวจันทร์จิรา	สุขสิงห์
ม.5/10	นางสาวเจนจิรา	เพ็งจันทร์	นางสาวสุมินญา	นอลา
ม.5/11	นางสาวอัญชานา	แซ่จิว	นายธีระพงษ์	มวานนท์
ม.5/12	นางสาวธีราอร	วงษ์ไกร		-
ม.5/13	นางสาวพัชรินทร์	มุ่งเงิน	นายเจ๊ะกามา	สีอนิ
ม.6/1	นางสาวณิชนันท์	ศรีโพธิ์อ่อน		-
ม.6/2	นางสาวเมธาวี	สุขเจริญ		-
ม.6/3	นางสาวจุฑารัตน์	เกาะหวาย	นางสาวชลิตา	บุญรักษา

ระดับชั้น	ชื่อครูที่ปรึกษา		ชื่อครูที่ปรึกษา	
ม.6/4	นายชวนัส	แก้วพรหม	นางสาวนงคราญ	คำล้วยงษ์
ม.6/5	นายชนเมธี	ศรีษะเทือน	นางสาวกชพรรณ	เอี่ยมอ้าย
ม.6/6	นางสาวสรินนา	หมอนสุภาพ	นางสาวกนกภรณ์	โพธิ์เขียว
ม.6/7	นายนพดล	คำพร	นางสาวณิชพัฒน์	เฉลิมพันธ์
ม.6/8	นางสาวอมรรัตน์	มะลิงาม		-
ม.6/9	นางสาวโสภิตา	ไชยวรรณ		-
ม.6/10	ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ	สนามไชย	นายธฤต	สุรทร
ม.6/11	นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	นางสาววิมล	อภิเมธีกุล
ม.6/12	นายชิษณุ	หนูแดง	นางสาวจิรา	จั่นเล็ก
ม.6/13	นางสาวสุนทรี	วีระปรีชา	นายปวีตร	สมนึก

นางสาวเบญญาภา จารุบุญย์ กรรมการ นายถิรวัฒน์ ทองพิระ กรรมการ

นางสาวธิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประสาน ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกห้อง สํารวจและรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ต้องให้ทุนการศึกษา

3. คณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ทุนประเภท ช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา, ทุนประเภท นักเรียนขาดแคลน และทุนประเภท ช่วยเหลือฉุกเฉิน

นางสาวพนิดา ยอดรัก ประธานกรรมการ

นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม รองประธานกรรมการ

นายศราวุธ คารมหวาน รองประธานกรรมการ

นายปฏิภาณ โศรกศรี กรรมการ นางสาวอริสา แซ่มชื่น กรรมการ

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ

นายธีระพงษ์ มวานนท์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน กรรมการ

นายศิริณัฐ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ กรรมการ

นางสาวโสภา สุขนิคม กรรมการ นางสาวศศิธร เมืองมูล กรรมการ

นางสาวนงคราญ คำล้วยงษ์ กรรมการ นางทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมการ

นางอาภาภรณ์ อริวัน กรรมการ นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง กรรมการ

นางสาวธีราอร วงษ์ไกร กรรมการ ครูที่ปรึกษา ม. 1 – ม. 6 ทุกคน กรรมการ

นางสาวเบญญาภา จารุบุญย์ กรรมการ นายถิรวัฒน์ ทองพิระ กรรมการ

นางสาวธิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการและเลขานุการ

นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ 1. ประสาน ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกห้อง สํารวจและรวบรวมข้อมูล/เยี่ยมบ้านนักเรียน
ที่จำเป็นต้องให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา

2. รวบรวมใบสมัครขอทุนการศึกษา แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน และรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่จำเป็นต้องให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาส่งกลุ่มงานแนะแนว และเสนอรายชื่อนักเรียนผู้ประสงค์ขอทุนเพื่อดำเนินการคัดกรองในแต่ละระดับชั้น
3. คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เหมาะแก่การได้รับทุนการศึกษาและจัดเรียงลำดับนักเรียนทุนสำรองสำหรับจัดสรรให้ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกต่อไป พร้อมทั้งรายงานการพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป
4. เสนอข้อมูลนักเรียนที่จำเป็นต้องให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาให้คณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินงานด้านเงินทุนการศึกษาทราบ

4. คณะกรรมการงานทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

	นางสาวพนิดา	ยอดรัก	ประธานกรรมการ		
	นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	รองประธานกรรมการ		
	นายศราวุธ	คารมหวาน	รองประธานกรรมการ		
นายปฏิภาณ	โสทรศรี	กรรมการ	นางสาวอริสา	เข้มชื่น	กรรมการ
นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์	กรรมการ	นายอรรถพล	ยตะโคตร	กรรมการ
นายธีระพงษ์	มวานนท์	กรรมการ	นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	กรรมการ
นายศิรณัฐ	ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการ	นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ	กรรมการ
นางสาวโสภา	สุขนิคม	กรรมการ	นางสาวศศิธร	เมืองมูล	กรรมการ
นางสาวนงคราญ	คำลัยพงษ์	กรรมการ	นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	กรรมการ
นางอาภาภรณ์	อรวิ้น	กรรมการ	นางจันทร์เพ็ญ	จันทร์ทอง	กรรมการ
นางสาวธีรอร	วงษ์ไกร	กรรมการ	ครูที่ปรึกษา	ม. 1 – ม. 6	ทุกคน
นางสาวเบญญาภา	จารุบุญย์	กรรมการ	นายถิรวัฒน์	ทองพิระ	กรรมการ
	นางสาวธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการและเลขานุการ		
	นางสาววิมล	อภิเมธีกุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

- หน้าที่
1. ประสานครูหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ร่วมพิจารณานักเรียนตามเกณฑ์คุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา ตามที่หน่วยงานภายนอกกำหนด
 2. รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่น ตามที่หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา กำหนด และส่งเอกสารขอทุนการศึกษาตามกำหนด
 3. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบและรับเงินทุนการศึกษาตามที่หน่วยงาน นัดวันเวลาที่หน่วยงานภายนอกกำหนด

5. คณะกรรมการงานทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ทุนประเภท นักเรียนเรียนดี, ทุนประเภทนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และทุนประเภท นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)

นางสาวพนิดา	ยอดรัก	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	รองประธานกรรมการ
นายศราวุธ	คารมหวาน	รองประธานกรรมการ

นางสาวพิทิตดา ปราโมทย์	กรรมการ	นายทินกร	พานจันทร์	กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์	กรรมการ	นางสาวรัตยา	ร่างกายดี	กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์	กรรมการ	นางสาวชลิตา	บุญรักษา	กรรมการ
นายนิติภัทร์ สร้อยเชื้อดี	กรรมการ	นางสาวเจนจิรา	เพ็ญจันทร์	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวีโรจน์	กรรมการ	นางสาวศิริลักษณ์	อภิรมย์พุกษา	กรรมการ
นางทัศนีย์ วงค์เขียว	กรรมการ	นางสาววิมล	อภิเมธีกุล	กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง	กรรมการ	นางสาวธีราอร	วงษ์ไกร	กรรมการ
ครูที่ปรึกษา ม. 1 – ม. 6 ทุกคน	กรรมการ	นางสาวเบญญาภา	จารุบุญย์	กรรมการ
	นายฉัตรวัฒน์	ทองพิระ	กรรมการ	
	นางสาวธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการและเลขานุการ	
	นางอภาภรณ์	อริวัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

- หน้าที่ 1. ประสานครูที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์นักเรียน และพิจารณานักเรียนตามเกณฑ์คุณสมบัติการขอรับ
ทุนการศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
2. รวบรวมรายชื่อนักเรียน และจัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ เพื่อร่วมพิธีมอบทุน และรับเงิน
ทุนการศึกษาวนเวลาที่กำหนด

6. คณะกรรมการดำเนินงานด้านเงินทุนการศึกษา

	นางสาวพนิดา	ยอดรัก	ประธานกรรมการ		
	นายศราวุธ	คารมหวาน	รองประธานกรรมการ		
นางสาวกุลยา	บุรพางกูร	กรรมการ	นายวรธรรม	หนูประดิษฐ์	กรรมการ
นางสาวสุนทรี	วีระปรีชา	กรรมการ	นายอดิวิรรตน์	พันธุวงศ์	กรรมการ
นางสาวมณีรัตน์	เชื้อเวียง	กรรมการ	นายธฤต	สุรทร	กรรมการ
นางสาวณัฐชยา	ทองแดง	กรรมการ	นางสาววิมล	อภิเมธีกุล	กรรมการ
นางอภาภรณ์	อริวัน	กรรมการ	นางจันทร์เพ็ญ	จันทร์ทอง	กรรมการ
	นางสาวธีราอร	วงษ์ไกร	กรรมการ		
	นางทัศนีย์	วงค์เขียว	กรรมการและเลขานุการ		
	นางสาวธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

- หน้าที่ 1. เสนอข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาให้คณะกรรมการทราบ
2. คณะกรรมการให้ข้อมูลด้านจำนวนทุนการศึกษาที่โรงเรียนจัดสรรให้
- 2.1 จำนวนทุนการศึกษาที่โรงเรียนจัดให้
- 2.2 ประชาสัมพันธ์และรวบรวมเงินทุนการศึกษาที่มีผู้บริจาคจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
- 2.3 ดำเนินการเตรียมมอบเงินทุนการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนด

7. คณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเงินทุนการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

	นางสาวพินดา ยอดรัก	กรรมการ	ประธานกรรมการ		
	นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม	กรรมการ	รองประธานกรรมการ		
นายปฏิภาณ โศภกศรี	กรรมการ	กรรมการ	นางสาวอริสา แซ่มชื่น	กรรมการ	กรรมการ
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์	กรรมการ	กรรมการ	นายอรรถพล ยตะโคตร	กรรมการ	กรรมการ
นายธีระพงษ์ มวานนท์	กรรมการ	กรรมการ	นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน	กรรมการ	กรรมการ
นายศิริณัฐ ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการ	กรรมการ	นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ	กรรมการ	กรรมการ
นางสาวโสภา สุขนิคม	กรรมการ	กรรมการ	นางสาวศศิธร เมืองมูล	กรรมการ	กรรมการ
นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์	กรรมการ	กรรมการ	นางทัศนีย์ วงค์เขียว	กรรมการ	กรรมการ
นางสาววิมล อภิเมธีกุล	กรรมการ	กรรมการ	นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง	กรรมการ	กรรมการ
นางอาภาภรณ์ อริวัน	กรรมการ	กรรมการ	นางสาวธีราอร วงษ์ไกร	กรรมการ	กรรมการ
นางสาวเบญญาภา จารุบุญย์	กรรมการ	กรรมการ	นายถิรวัฒน์ ทองพิระ	กรรมการ	กรรมการ
	นายศราวุธ คารมหวาน	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ		
	นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

- หน้าที่ 1. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
2. คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนด

8. คณะกรรมการดำเนินงานซักซ้อมพิธีมอบเงินทุนการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

	นางสาวรัตยา ร่างกายดี	กรรมการ	ประธานกรรมการ		
	นางสาวชื่นกมล คงหอม	กรรมการ	รองประธานกรรมการ		
นางสาววิไลวรรณ รัตน์ะ	กรรมการ	กรรมการ	นางสาวพรทิวา สมเนตร์	กรรมการ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ญ.สุทธิดา แซ่หล่อ	กรรมการ	กรรมการ	นางสาวณัฐวดี โพธิจักร	กรรมการ	กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร	กรรมการ	กรรมการ	นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร	กรรมการ	กรรมการ
นางสาวมณีรัตน์ เชื้อเวียง	กรรมการ	กรรมการ	นายธฤต สุรทร	กรรมการ	กรรมการ
นางสาวปรัชญา การรักษา	กรรมการ	กรรมการ	นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทด	กรรมการ	กรรมการ
นางทัศนีย์ วงค์เขียว	กรรมการ	กรรมการ	นางสาววิมล อภิเมธีกุล	กรรมการ	กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง	กรรมการ	กรรมการ	นางอาภาภรณ์ อริวัน	กรรมการ	กรรมการ
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการ	กรรมการ	นางสาวธีราอร วงษ์ไกร	กรรมการ	กรรมการ
นางสาวเบญญาภา จารุบุญย์	กรรมการ	กรรมการ	นายถิรวัฒน์ ทองพิระ	กรรมการ	กรรมการ
	นางสาวทันทยา ใจันตา	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ		
	นายศราวุธ คารมหวาน	กรรมการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

- หน้าที่ ดำเนินการซักซ้อมพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่ักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

9. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

นายปวิช	เรืองวรชกุล	ประธานกรรมการ		
นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	รองประธานกรรมการ		
นางสาวณิชา	บุตรสีมาตร	กรรมการ	นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	มุ่งเงิน	กรรมการ	นายเจี๊ยะกามา สื่อนิ	กรรมการ
	นักพัฒนาทุกคน	กรรมการ		
	นายจิรัฏฐ์	จิระเดชประไพ	กรรมการและเลขานุการ	
	นางสาวอรัญญา	จุลกระเศียร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

- หน้าที่ 1. จัดเตรียม พร้อมตกแต่งสถานที่จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษา
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมให้พร้อมเพรียง

10. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร

นายปวิช	เรืองวรชกุล	ประธานกรรมการ		
นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	รองประธานกรรมการ		
นางสาวเมทิตา	ชัยมา	กรรมการ	นายชินนทร์ บัวแจ้	กรรมการ
นายนักขตฤกษ์	ภูระหงษ์	กรรมการ	นายศุภชัย นัคราจารย์	กรรมการ
นางสาวสุธิตา	ศรียานนอก	กรรมการ	นางสาวปารณีย์ บัวแก้ว	กรรมการ
	นางสาวลาวัลย์	คงแก้ว	กรรมการและเลขานุการ	

- หน้าที่ 1. ดำเนินรายการ ตามกำหนดการ
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

11. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นายสุริยา	ทรัพย์เฮง	ประธานกรรมการ			
นายปวิตร	สมนึก	กรรมการ	นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์	กรรมการ	
นายสิทธิชัย	มาโนชญ์กุล	กรรมการ	นายวัชร	เต่งเจริญสุข	กรรมการ
	นายภาคภูมิ	แก้วเย็น	กรรมการ		
	นายจักรกฤษณ์	ชัยปราโมทย์	กรรมการและเลขานุการ		
	นายกำพล	จางจะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

- หน้าที่ 1. จัดเครื่องเสียง ระบบไฟให้สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการใช้งาน ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
2. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในพิธีการ
3. ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรม
4. จัดทำป้ายกิจกรรมตัวอักษรข้อความ

พิธีมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

12. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยและจราจร

	นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม	ประธานกรรมการ		
	นายสุชาติ รัตน์เมธากร	รองประธานกรรมการ		
นายชัชฌู	หนูแดง	กรรมการ	นางสาวธนาภา แซ่เล่า	กรรมการ
นายปฏิภาณ	โสทรกศรี	กรรมการ	นางสาวศรัณยา อร่ามศิริรุจิเวทย์	กรรมการ
นายทศพร	โอภาโส	กรรมการ	นักศึกษาวิชาทหาร	กรรมการ
	นายชวันัส แก้วพรหม	กรรมการและเลขานุการ		
	ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวีโรจน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

- หน้าที่**
1. ดูแลโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. ดูแลการจราจรของบุคคลภายนอกที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อบังเกิดผลดีกับทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566



(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต